



ที่ ศธ ๐๔๓๑๘/๙๓๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
๕๓ หมู่ ๒ ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย  
พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๐๘๓  
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบ ลจ. ๑ - ๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่ต้องการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ยื่นคำขอไปที่กรมบัญชีกลางตามแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางและตามหนังสือสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณโดยกำหนดให้ส่วนราชการยื่นหนังสือขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ อย่างช้าไม่น้อยกว่า ๒ เดือนก่อนเริ่มจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนดจึงขอให้โรงเรียน ที่ประสงค์จะจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ส่งเอกสารขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ทาง Email Address: [yupadee7329@gmail.com](mailto:yupadee7329@gmail.com) ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวไม่นับรวมการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การจ้างเงินอุดหนุนรายหัว และการจ้างครูชาวต่างชาติ เพื่อดำเนินการส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขออนุมัติกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชีพ บุญวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร.๐๘๕-๐๙๓๗๓๒๙

[www.spmay.go.th](http://www.spmay.go.th)